



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งการจัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้อำเภอเตรียมการจัดงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ ของส่วนภูมิภาค นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ขอส่งสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ มาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗



สาร

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง  
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

.....

หมู่บ้านเป็นโครงสร้างทางการปกครองที่เล็กที่สุด และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารพัฒนาประเทศ โดยโครงสร้างการบริหารของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คือ บุคลากรของฝ่ายปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือและเป็นพี่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันตั้งใจทำงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทดมเทแรงกายแรงใจ เป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตลอดมา เพื่อนำพาหมู่บ้านไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ เวียนมาบรรจบครบวาระหนึ่ง ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดจงบันดาลอำนาจพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมครอบครัว ประสบสุขเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพัฒนาประเทศชาติสืบไป

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)  
อธิบดีกรมการปกครอง



สาร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นวันแห่งการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน อันประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการทำหน้าที่เสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน เป็นทีมของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และเป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ด้วยจิตใจที่รักปรองมั่งมั่น ท่วมเท เสียสละ

“เพราะจุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอยู่ที่หมู่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย จึงให้ความสำคัญในการหนุนเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการดูแลทุกข์สุขประชาชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริ พระราชปณิธาน ตลอดจนจนถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีระบบการดูแลประชาชนผู้เป็นสมาชิกของหมู่บ้านแบบพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน พร้อมทั้งน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทำให้ทุกหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” อันมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ด้านที่อยู่อาศัย ๒) ด้านความมั่นคงทางอาหาร ๓) ด้านความสะอาด ๔) ด้านความสามัคคี ๕) ด้านความร่วมมือ ๖) ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๗) ด้านความมั่นคงปลอดภัย และ ๘) ด้านการมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค

ในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๗ เวียนมาบรรจบครบอีกรวบรวมหนึ่ง ผมขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ สามารถปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสถาพรยิ่งขึ้นสืบไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สาร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๙ มีนาคมของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้มุ่งมั่นเสียสละทำงาน ด้วยจิตสาธารณะ และเป็นกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่หมู่บ้าน ส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น ให้สมดังคำที่ว่า “คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน”

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่อุทิศตน เสียสละเวลาและร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นพลังสำคัญในการสร้างความสุขให้ประชาชน พัฒนาสังคม และขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตามเป้าหมายของ “ทิมมหาดไทย” โดยยึดหลักการทำงาน “ทันโลก ทันสมัย ทันท้องถิ่น” โดยใช้กลไกที่มีและส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อะไรไม่จำเป็นให้ตัดออก อะไรที่ยังทำงานได้ดีก็ให้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ช่วยนำแนวทางดังกล่าวไปดำเนินการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาทางสังคม มีความสามัคคี มีรายได้ และมีความสุข โดยใช้ความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พลสุขโดยถ้วนหน้า

ในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สถิตสถาพรตลอดไป

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



สาร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมขอส่งกำลังใจ และขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกท่านที่เป็นกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดมา

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของประเทศให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังมีความตั้งใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้า การพัฒนาพื้นที่และเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างถูกต้องและสมดุล

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแนวนโยบายของรัฐบาล ที่กล่าวถึงข้างต้นให้สัมฤทธิ์ผล เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน มีความเข้าใจ ในสภาพปัญหาของท้องถิ่นและมีบทบาทในการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบทบาทดังกล่าวช่วยให้แผนการดำเนินงาน ของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จึงถือเป็นความเสียสละและความมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดจนต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในโอกาสวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนและขออวยพร ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแล พี่น้องประชาชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายเศรษฐา ทวีสิน)

นายกรัฐมนตรี